
 
รายงานการประชุมคณะผู�บริหารและหัวหน�าส�วนราชการเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๖ 

ณ ห�องประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

วันท่ี   ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

--------------------------------------------- 

ผู�มาประชุม 

๑. นายวรวุฒิ  ทรงยศ           นายกเทศมนตรีตําบลศรีสุนทร 
๒. นายชัยศักด์ิ  มุลิกะบุตร   รองนายกเทศมนตรีตําบลศรีสุนทร  
๓. นายสุนัย  ป!"นชัยศิริ   รองนายกเทศมนตรีตําบลศรีสุนทร 
๔. นายสุขชัย  เกาทัณฑ'   เลขานุการนายกเทศมนตรี 

ผู�ไม�มาประชุม 

       ๑.  นายสรวิศ  โสดรักษา   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี                                                                                                                                            

ผู�เข�าร�วมประชุม 

๑. นางสมจิต  หลิมพัฒนวงศ'                      ปลัดเทศบาลตําบลศรีสุนทร    
๒. นางธันยชนก  บู1ทอง   รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง 
๓. นายประพิษ  หนูเพชร   ผอ.กองช1าง 
๔. นางนฤมล  ณรงค'ทอง   ผอ.กองสวัสดิการและสังคม 
๕. นายชวลิต  ชุมพุฒิพงษ'   รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
๖. นางสาวสุจินดา  กองแก9ว   รก.หัวหน9าสํานักปลัด 
๗. นางสาวอัจฉรา  แก9วมุณีรัตน'  ผอ.โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร 
๘. นายเต็มศักด์ิ  รักโอ   หัวหน9าฝ?ายการโยธา 
๙. นางสาวสมนิตย'  บัวศรี   หัวหน9าฝ?ายอํานวยการ 
๑๐. นางสาวมลฤดี  แสวงศิลปB   เจ9าพนักงานธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ประธาน   เม่ือท่ีประชุมพร9อมแล9ว  กระผมขอเป!ดการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 

   ไม1มี 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖  เม่ือวันท่ี  ๑๗  กันยายน 
๒๕๕๖ 

ประธาน เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖  วันท่ี  ๑๗  กันยายน ๒๕๕๖  
มีจํานวน  ๘  หน9า  มีผู9ใดจะแก9ไขบ9าง  หากไม1มีผู9ใดแก9ไข ขอมติท่ีประชุม 

มติท่ีประชุม  รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ ๓.๑ สรุปผลการจัดโครงการแข�งขันว่ิงศรีสุนทรมินิมาราธอน  ประจําป: ๒๕๕๖ 

รองชัยศักด์ิ สําหรับการจัดโครงการแข1งขันวิ่งศรีสุนทรมินิมาราธอน ประจําปI  ๒๕๕๖  สรุป
โดยรวมแล9วงานได9ดําเนินบรรลุวัตถุประสงค'  ประสบผลสําเร็จในการดําเนิน
โครงการ  อาจจะมีข9อบกพร1องบ9างแต1ก็สามารถแก9ไขไปได9ด9วยดี  กระผม
ขอขอบคุณ  ปลัดเทศบาลท่ีดูแลเรื่องงบประมาณ  ผอ.กองคลังท่ีดูแลในเรื่องของ
การรับสมัคร  ผอ.กองช1างดูแลในเรื่องสถานท่ี  สํานักปลัดดูแลในเรื่องบริการน้ําตาม
จุดต1าง ๆ  ผอ.สวัสดิการสังคมดูแลในเรื่องถ9วยรางวัล  กองสาธารณสุขฯดูแลในเรื่อง
อาหาร  กระผมขอสรุปข9อบกพร1องท่ีเกิดข้ึนคร1าวๆ  คือ   

 ๑. กองคลัง  ในการรับสมัครเจ9าหน9าท่ีควรยิ้มแย9ม แจ1มใส ทักทายพูดคุยกับผู9สมัคร
ให9มากกว1านี้  สําหรับในเรื่องของอายุของผู9สมัครคราวต1อไปให9  นํา ปI พ.ศ.ปLจจุบัน  
ลบกับ ปI พ.ศ.เกิดของผู9สมัคร  สําหรับในวันแข1งขันควรเพ่ิมช1องการรับชําระเงินให9
มากข้ึน  อีกเรื่องการลงทะเบียนผู9เข9าแข1งขันท่ีได9รับถ9วยรางวัล เจ9าหน9าท่ีไม1ส1งใบ
รายชื่อผู9รับถ9วยรางวัลซ่ึงเข9าใจว1าแต1ละรุ1นมีท้ังหมด ๑๐ คน  แต1จริงๆแล9วบางรุ1นมี
เพียง 5, 7 รางวัลเท1านั้น 

 ๒. กองช1าง  กระผมขอขอบคุณ ผอ.ประพิษ อีกครั้ง  ท่ีช1วยดูแลในเรื่องของสถานท่ี  
เวทีท้ังหมด  โตQะ เก9าอ้ี  สําหรับเต็นท'  ๒  หลังท่ีตั้งสํารองไว9  ในคราวหน9าไม1ควรจะ
มี  เนื่องจากจะทําให9ป!ดบังหน9าสํานักงานเทศบาล  มองดูแล9วไม1เปRนจุดเด1น 

 ๓. กองสวัสดิการสังคม  สําหรับ ผอ.นฤมล ถึงแม9จะผิดข้ันตอนในการรับถ9วยรางวัล  
แต1ก็สามารถแก9ไขไปได9ด9วยดี 

 ๔. กองสาธารณสุข  การดูแลเรื่องอาหาร  อาหารทุกอย1างก็ถือว1าพร9อมดี  แต1ใน
คราวหน9าควรเพ่ิมข9าวต9มให9มากกว1าเดิม  สําหรับเรื่องท่ีพักนักกีฬาติดขัดในเรื่องการ
ประสานงานกับสถานท่ีพัก  ควรปรับปรุงเรื่องท่ีพักให9ดีกว1าเดิม  

 ๕. สํานักปลัด  ในเรื่องการบริการน้ํา  มีการบริการน้ําได9ดี ถือเปRนคําชมท่ีมากท่ีสุด 
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้  จุดเช็คระยะก็ถือว1าดี    

 สรุปการจัดงานในครั้งนี้ถือว1าประสบความสําเร็จ  อาจมีข9อบกพร1องบ9างแต1ก็
สามารถแก9ไขได9  กระผมขอสรุปไว9แค1นี้  เชิญท1านประธาน  มีข9อหารือเรื่องใด  
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ประธาน สําหรับเรื่องเสื้อท่ีจะแจกพนักงานให9ดําเนินการจัดซ้ือเพ่ิมเพ่ือพนักงานจะได9รับให9
ครบทุกคน   กระผม เห็นควรตามท่ีรองชัยศักด์ินําเสนอ  สําหรับการจัดการแข1งขัน
ในปIถัดควรเพ่ิมเติมในเรื่องเสื้อนักกีฬาและเรื่องอาหาร 

ท่ีประชุม  เห็นชอบ 
 

 ๓.๒ การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจําป: ๒๕๕๖  
ประธาน สําหรับการจัดงานประเพณีลอยกระทง  ประจําปI  ๒๕๕๖  เนื่องจากสมเด็จ

พระสังฆราชฯ  ได9สิ้นพระชนม'  และทางสํานักนายกรัฐมนตรีให9ส1วนราชการร1วมกัน
ไว9ทุกข'  ๓๐  วัน  ซ่ึงจะออกทุกข'ในวันท่ี  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ซ่ึงในการจัด
งานลอยกระทงครั้งนี้ จะจัดในวันท่ี  ๑๕ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  ยังอยู1ใน
ช1วงเวลาไว9ทุกข'  แต1กระผมคาดว1าจะยังคงจัดงานได9  แต1เนื่องจากรูปแบบงานของ
ทางเทศบาลจะจัดเปRนงานรื่นเริง แต1งกายด9วยเสื้อผ9าท่ีมีสีสัน  ซ่ึงจากการท่ีกระผม
ได9สอบถามกับทางจังหวัดแล9วได9ข9อสรุป คือ  ทางเทศบาลซ่ึงเปRนหน1วยงานของทาง
ราชการควรงดการจัดงานรื่นเริงทุกชนิด  ประกอบกับจากการท่ีได9ประชุมหารือกับ
ผู9บริหารเทศบาลทุกแห1งในจังหวัดภูเก็ต ในคราวประชุมสันนิบาตเทศบาลของ
จังหวัดภูเก็ต  เม่ือวันท่ี  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  มีมติเห็นชอบว1าควรงดการจัด
งานรื่นเริง แต1ควรปรับในเรื่องของประเพณีท่ีควรจะอนุรักษ'และสืบสานต1อไป  
โดยจัดในเรื่องของการถวายไว9อาลัยแก1สมเด็จพระสังฆราช  ซ่ึงกระผมมีแนวคิดว1า
ควรจะจัดพิธีทางสงฆ'ข้ึนในวันท่ี  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ และให9มีการจัดสถานท่ี
ให9ชาวบ9านได9มาลอยกระทงเพ่ืออนุรักษ'ประเพณีต1อไป  แต1จะจัดในช1วงเวลาใดต9อง
หารือกันอีกครั้งหนึ่ง กระผมมอบรองชัยศักด์ิ ประสานกับเจ9าคณะจังหวัด ว1าจะจัด
ในช1วงเวลาใด  

 

รองชัยศักด์ิ ในวันท่ี  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ตรงกับวันพระ  กระผมคิดว1าทางวัดอาจจะไม1
สะดวก  เนื่องทางวัดจะมีกิจกรรมทุกวันพระอยู1แล9ว  หากต9องการท่ีจะมีพิธีการ
ทําบุญตักบาตร  ควรจะจัดในวันท่ี  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  

 

ประธาน กระผมว1า ควรจะเปRนวันท่ี  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ต้ังแต1 ๕ โมงเย็นเปRนต9นไป 
เพราะหลังจากเวลาเพลแล9ว พระสงฆ'คงจะไม1มีกิจอันใด  เพราะจะเน9นให9ชาวบ9าน
ได9ร1วมกันลอยกระทงในวันดังกล1าวด9วย  โดยในวันดังกล1าวอาจจะเลี้ยงอาหาร
ประเภท ชา กาแฟ ขนมพ้ืนบ9างต1างๆ  แก1ผู9มาร1วมงาน   กระผมขอมอบกองช1างเข9า
ไปดําเนินการในเรื่องของสถานท่ีลอยกระทง  เพ่ิมแสงสว1างให9สวยงามสําหรับ
สถานท่ีลอยกระทง  เฉพาะบริเวณด9านขุมน้ําบางมะรวน  ควรปรับปรุงรางเหมือง
เดิมให9ใช9ได9เหมือนปIท่ีผ1านมา  มอบปลัดเทศบาล แจ9งผู9สูงอายุเข9าร1วมงานในวัน
ดังกล1าว 
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หน.ฝ?ายบริหารงานคลัง สรุปงานต1างๆ ท่ีได9ดําเนินการไปบางส1วนแล9ว  ต9องประกาศยกเลิกท้ังหมดอีกครั้ง 
ประธาน ในส1วนของงานจัดซ้ือจัดจ9างต1างๆ ท่ีได9ดําเนินการไปแล9วให9ดําเนินการยกเลิก

ท้ังหมด  งานส1วนใดท่ีได9จัดซ้ือจัดจ9างไปแล9ว  ให9ดําเนินการเบิกจ1ายไปตามข้ันตอน  
โดยแนบหนังสือของสํานักนายกรัฐมนตรีในการประกาศยกเลิกงานลอยกระทง  
และให9ดําเนินงานเรื่องพิธีทางสงฆ'ให9กับสมเด็จพระสังฆราชและการลอยกระทง
ต1อไป  ท1านใดจะเสนอความคิดเห็นอ่ืนใดบ9าง  หากท1านใดไม1มีข9อคิดเห็นเปRนอย1าง
ใด  ก็ให9ดําเนินการตามท่ีได9ประชุมหารือในวันนี้ต1อไป 

 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

ประธาน ฝาก ผอ.กองสวัสดิการสังคม ในส1วนของร9านค9า ท่ีมาติด และแจ9งกํานัน – 
ผู9ใหญ1บ9านให9ทราบด9วย 

 

ผอ.กองสวัสดิการฯ รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 

ประธาน ติดตามโครงการการสร9างเข่ือนดินพัง ท่ีสถานีวิทยุ หมู1ท่ี ๒  ขณะนี้ดําเนินการไปถึง
ข้ันตอนใดแล9ว 

ผอ.กองช1าง ขณะนี้โครงการดังกล1าวดําเนินงานไปได9ประมาณ ๕๐% แล9ว 

ประธาน โครงการก1อสร9างประตูป!ด-เป!ด เข่ือนบ9านยา  หมู1ท่ี ๖  ได9ดําเนินเปRนอย1างไร 

ผอ.กองช1าง สําหรับโครงการนี้ยังไม1มีผู9รับจ9างเข9ามาดําเนินงาน  เนื่องจากประตูของเข่ือนท่ีจะ
ดําเนินการรับน้ําหนักไม1ไหว เนื่องจากประตูเข่ือนเดิมเปRนประตูบานใหญ1ทําให9รับ
น้ําหนักไม1ได9  

ประธาน มอบกองช1าง  ดําเนินการออกแบบใหม1ให9สอดคล9องกับเข่ือนบ9านยา  และสามารถ
ดําเนินการได9 

ผอ.กองช1าง รับทราบ  อีกหนึ่งโครงการ  การปรับปรุงคอสะพานของบ9านยา ยังคงทําให9ได9  
เนื่องจากได9รับแจ9งจากทางพัสดุด9วยเหตุของระยะเวลาท่ีล1วงผ1านมาแล9ว  ทําให9ไม1
สามารถดําเนินการได9  อีกท้ังปLญหาทางธรรมชาติ  คือฝนตก  จึงไม1สามารถ
ดําเนินงานได9  

ประธาน มอบ ผอ.กองช1าง  หาแนวทางแก9ไขในการดําเนินโครงการท้ัง ๒  โครงการ  แล9ว
นํามาเสนอในท่ีประชุม ต1อไป 

ผอ.กองช1าง รับทราบ 
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ประธาน สําหรับ โครงการติดต้ังกล9องวงจรป!ด CCTV จํานวน ๒  จุด ดําเนินการไปข้ันตอนใด
แล9ว 

หน.ฝ?ายการโยธา ต9องดําเนินการสอบถามกับ กระทรวง ICT ในเรื่องของคุณลักษณะและงบประมาณ
ในการดําเนินการในการติดต้ัง  

ประธาน กระผมขอฝากทุกกองท่ีเก่ียวข9องในการดําเนินงานให9เร1งจัดทําให9แล9วเสร็จด9วย 

ท่ีประชุม รับทราบ 

ประธาน สําหรับงานก1อสร9างถนนของซอยหัวท1า  ถึงใกล9จะหมดสัญญาในวันท่ี  ๓  
พฤศจิกายน  นี้  ซ่ึงทางผู9รับเหมาได9ทําหนังสือขอต1อสัญญา  ด9วยเหตุผลงาน
ประเพณีถือศีลกินผัก 

ผอ.กองช1าง ทางกองช1างได9แจ9งหนังสือไปยังผู9รับจ9างแล9ว ทางผู9รับจ9างตอบกลับมาจะเข9า
ดําเนินงานเร็วๆ นี้  โดยอ9างเหตุผลในเรื่องการเกิดอุบัติเหตุขณะเข9าทํางาน  
เนื่องจากมีประเพณีถือศีลกินผัก  สําหรับกองช1างได9ทําหนังสือเตือนไป ๓  ครั้งแล9ว  
กองช1างได9ตรวจสอบแล9วทางผู9รับจ9างไม1เข9ามาดําเนินงานเลย  ต้ังแต1สัญญามีผล 
โดยอ9างเหตุประเพณีถือศีลกินผัก  และทางผู9รับจ9างไม1เข9ามาติดต1องานกับกองช1าง
เลย  ซ่ึงปลัดเทศบาลเห็นสมควรไม1ต1อสัญญาให9ผู9รับจ9าง  เนื่องจากไม1เปRนเหตุอัน
ควร  เพราะสามารถใช9เส9นทางอ่ืนในการเข9าทํางานได9  ทางเทศบาลสามารถยกเลิก
สัญญาได9เม่ือมีหนังสือเตือนฉบับท่ี ๓ ออกไป หรือมีค1าปรับเกิน ๑๐% จึงจะยกเลิก
สัญญาได9 ขณะนี้ผู9รับจ9างแจ9งมายังทางเทศบาลแล9วจะเข9าดําเนินโครงการ 

ประธาน สําหรับอีกเรื่องอยากดําเนินการเข9าปรับปรุง ตลาด กสช. ให9จัดเปRนตลาดของตําบล
ศรีสุนทร  ให9กองช1างออกแบบเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน'บริเวณตลาดดังกล1าวใหม1 

ผอ.กองช1าง เนื่องจากตลาดดังกล1าวได9ดําเนินการปรบปรุงมา ๓ ครั้งแล9ว  ก็ยังดําเนินงานไม1
บรรลุเป_าหมายท่ีวางไว9  พ้ืนท่ีบริเวณดังกล1าว  อนาคตอาจเกิดความแออัด  
เนื่องจากมีโรงเรียนของเอกชนมาดําเนินการก1อสร9างและโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทรก็
อยู1บริเวณดังกล1าวด9วย  อาจทําให9เกิดอันตรายได9  กระผมคิดน1าจะปรับปรุงเปRน
สถานีดับเพลิงหรือโรงรับจํานําได9 

ประธาน บริเวณดังกล1าวตามวัตถุประสงค'ให9จัดต้ังเปRนตลาด  หากทางเทศบาลนําไปใช9ผิด
วัตถุประสงค'อาจทําให9เกิดปLญหาได9  ให9ด9านหน9าตลาดเปRนสถานท่ีจัดรถ  ร9านค9าให9
อยู1ในตัวอาคารท้ังหมด  อีกอย1างเพ่ือไม1ให9เอกชนเป!ดตลาด  ควรเปRนตลาดของ
เทศบาล  ซ่ึงขณะนี้ตลาดเอกชนนําเทศบาลไปแอบอ9างในการเป!ดตลาด   



 

- ๖ - 

อีกท้ังมีเรื่องการบุกรุกลําราง  สําหรับเรื่องนี้เห็นควรทําหนังสือไปยังเจ9าของตลาด 
เพ่ือมาสํานักงานท่ีดินดําเนินการสอบแนวเขตให9ถูกต9องอีกครั้ง  ตามท่ีได9รับการ
ร9องเรียนจากชาวบ9าน  และขณะนี้ตามแนวถนนมีการวางขายของข9างถนนมากข้ึน
ทําให9ภูมิทัศน'และการจราจรเสีย มีชาวบ9านมาร9องเรียนเพ่ิมข้ึน   กระผมต9องการรับ
โอนเจ9าหน9าท่ีเทศกิจมาปฏิบัติ    และฝากปลัดเทศบาลเรื่องการจัดต้ังโรงรับจํานํา
และการถ1ายโอนโรงเรียนระดับประถม  มีวิธีการและข้ันตอนอย1างไรบ9าง 

ปลัดเทศบาล รับทราบ 

ประธาน ท1านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ท่ีจะแจ9งต1อท่ีประชุมบ9าง  เม่ือไม1มีเรื่องอ่ืนใดแล9ว  กระผมขอป!ด
การประชุม  

 

ป<ดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 

 

ลงชื่อ                           ผู9จดรายงานการประชุม 
      (นางสาวมลฤดี  แสวงศิลปB) 

                                           เจ9าพนักงานธุรการ                                                                                                                                                          
                                      
 

 
ลงชื่อ         ผู9เสนอรายงานการประชุม 

      (นางสาวสุจินดา  กองแก9ว) 

                            นักบริหารงานท่ัวไป  รักษาราชการแทน                                                                                                                  
                                     หัวหน9าสํานักปลัดเทศบาล 
 

 

ลงชื่อ                                    ผู9ตรวจรายงานการประชุม 
                                     (นางสมจิต  หลิมพัฒนวงศ') 
                                    ปลัดเทศบาลตําบลศรีสุนทร 
 

 


